



## Hỡi đám bê tôi của TA, quả thật TA đã tự cấm bản thân sự bất công và TA qui định nó là Haram giữa các người, vì vậy, các người chớ bất công với nhau

Ông Abu Zdar thuật lại: thuật lại lời Nabi ﷺ thuật lại điều mà Người nghe được từ Allah Hồng phúc & Tối cao, Ngài phán: {Hỡi đám bê tôi của TA, quả thật TA đã tự cấm bản thân sự bất công và TA qui định nó là Haram giữa các người, vì vậy, các người chớ bất công với nhau. Hỡi đám bê tôi của TA, tất cả các người đều lầm lạc trừ những ai được TA hướng dẫn, vì vậy, hãy cầu xin TA hướng dẫn, TA sẽ hướng dẫn các người. Hỡi đám bê tôi của TA, tất cả các người đều đói trừ những ai mà TA đã cho y ăn, vì vậy hãy cầu xin TA nuôi ăn, TA sẽ nuôi ăn các người. Hỡi đám bê tôi của TA, tất cả các người đều trần truồng ngoại trừ những ai được TA mặc cho y, vì vậy hãy cầu xin TA, TA sẽ ban quần áo cho các người. Hỡi đám bê tôi của TA, quả thật các người đều làm lỗi cả ngày lẫn đêm và TA sẽ tha thứ tất cả tội lỗi, vì vậy hãy cầu xin TA tha thứ, TA sẽ tha thứ cho các người.

Hỡi đám bê tôi của TA, quả thật những điều xấu mà các người làm đều không thể gây hại đến TA và những điều tốt mà các người làm cũng không bao giờ mang đến lợi ích cho TA. Hỡi đám bê tôi của TA, cho dù tất cả các người, từ người đầu tiên cho đến người cuối cùng, cả loài người và loài Jinn, đều ngoan đạo giống như một trái tim của một người duy nhất, điều đó không tăng thêm bất cứ điều gì cho vương quyền của TA. Hỡi đám bê tôi của TA, cho dù tất cả các người, từ người đầu tiên cho đến người cuối cùng, cả loài người và loài Jinn, đều nghịch lại TA giống như một trái tim của một người duy nhất, điều đó không làm giảm đi bất cứ điều gì trong vương quyền của TA. Hỡi đám bê tôi của TA, cho dù tất cả các người, từ người đầu tiên cho đến người cuối cùng, cả loài người và loài Jinn, cùng đứng tại một nơi cùng lúc cầu xin TA và TA ban cho mỗi người một yêu cầu riêng, điều đó không làm giảm mất những gì ở nơi TA mà nó chỉ giống như chiếc kim may nhúng xuống biển. Hỡi đám bê tôi của TA, quả thật TA chỉ tính đến hành động và việc làm của các người và sau đó sẽ đền bù xứng đáng cho các người, vì vậy, ai tìm thấy điều tốt hãy ngợi khen và tán dương Allah, và kẻ nào tìm thấy điều xấu thì đừng đổ lỗi cho ai ngoài chính mình.}

[Sahih (chính xác)] [Do Muslim ghi]

Nabi ﷺ cho biết rằng Allah Vinh Quang và Tối Cao, đã nói rằng Ngài đã cấm chính Ngài sự bất công, và qui định sự bất công là điều cấm giữa các tạo vật của Ngài, vì vậy không ai được phép áp bức người khác. Và rằng tất cả tạo vật đều lạc lối khỏi con đường của Chân Lý ngoại trừ được Ngài hướng dẫn và ban cho sự thành công, và bất cứ ai yêu cầu điều đó, Allah sẽ toại nguyện và hướng dẫn người đó. Và rằng tất cả tạo vật đều lệ thuộc vào Allah, đều cần đến Ngài trong mọi sự việc; và ai cầu xin Allah, Ngài đáp ứng nhu cầu của y và một mình

Ngài đã đủ cho y. Con người và loài Jinn đều phạm tội ngày đêm và Allah che đậy và xí xóa khi người bề tôi cầu xin Ngài sự tha thứ. Loài người và loài Jinn không thể làm hại Allah hoặc mang lại lợi ích cho Ngài bất cứ điều gì. Cho dù tất cả họ cùng ngoan đạo giống như trái tim của một người duy nhất thì sự ngoan đạo của họ không thêm thắt gì cho vương quyền của Allah. Cho dù tất cả họ là những kẻ phản nghịch giống như trái tim của một người duy nhất thì sự phản nghịch của họ cũng không làm giảm mất bất cứ điều gì từ vương quyền của Ngài; bởi vì họ là những kẻ yếu luôn cần Allah và lệ thuộc vào Ngài trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc và mọi nơi, trong khi Ngài là Đấng Giàu Có Miễn Cần. Nếu tất cả loài người và loài Jinn từ người đầu tiên cho đến người cuối cùng, đứng cùng lúc tại cùng một nơi và cùng cầu xin Allah và Ngài ban cho mỗi người một yêu cầu, điều đó không làm giảm đi bất cứ gì ở nơi Ngài, mà nó chỉ giống như một chiếc kim may được nhúng xuống biển rồi lấy lên, biển không hề giảm đi bất cứ gì từ chiếc kim đó. Và đây là sự giàu có một cách hoàn hảo và tuyệt đối của Allah Vinh Quang. Allah ghi nhớ tất cả các việc làm và hành động của con người và loài Jinn, Ngài tính sổ và phán xét rồi thưởng phạt dựa theo các việc làm và hành động của họ ở Ngày Phán Xét. Vì vậy, người nào tìm thấy phần thưởng tốt đẹp thì hãy tạ ơn Allah cho việc đã vâng lời Ngài, và người nào tìm thấy sự trừng phạt thì chớ oán trách ai ngoại trừ chính bản thân mình, bởi vì bản thân đã đưa linh hồn đến với sự thua thiệt và thất bại.

<https://sunnah.global/hadeeth/vi/show/4810>

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

